



กค. ๕๕  
วันที่ 21.๑๑.๖7  
เวลา ๑๖:30.๕

สคค. (๑๕๖๖๖)

ส่ง : กคค.

รับที่ : ๕7997/67

24 ก.ค. 2567 เวลา 16.20 น.



ที่ กต ๑๑๐๒/๖๓๒

กระทรวงการต่างประเทศ  
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๔๒๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๑๐๒/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. สำเนาคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติเรื่องการขับเคลื่อนความร่วมมือและการเข้าเป็นภาคีความตกลงในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้ IPEF ซึ่งรวมถึง ผลการเข้าร่วมการประชุม IPEF ณ สิงคโปร์ และการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไปมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การขับเคลื่อนความร่วมมือ IPEF เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน รัฐบาลไทย และเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของหลายส่วนราชการที่ต้องนำไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

#### ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

#### ๓. สารสำคัญ

##### ๓.๑ การประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF และ IPEF Clean Economy Investor Forum

##### ๓.๑.๑ ภาพรวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับ

รัฐมนตรี IPEF และ IPEF Clean Economy Investor Forum เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สิงคโปร์ ร่วมกับ รัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจาก ๑๓ ประเทศหุ้นส่วน IPEF ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม และมีนักลงทุนและผู้บริหาร บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจากสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน

##### ๓.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF มีนาย Gan Kim Yong รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ และนาง Gina Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ เป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมได้หารือถึงพัฒนาการความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้เสาความร่วมมือที่ ๒

/ด้านห่วงโซ่อุปทาน...

ด้านห่วงโซ่อุปทาน (Pillar II: Supply Chain) เสาคความร่วมมือที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Pillar III: Clean Economy) เสาคความร่วมมือที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Pillar IV: Fair Economy) และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมลงนามความตกลง IPEF จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy) (๒) ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Fair Economy) และ (๓) ความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (Agreement on the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity หรือ Overarching Agreement) พร้อมทั้งย้ำความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีจากประเทศหุ้นส่วน IPEF ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน และแสวงหาโอกาสในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันหลายมิติ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานสะอาด ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบอาหารและเกษตร พร้อมทั้งเชิญชวนให้นำคณะนักธุรกิจมาลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาล

๓.๑.๓ การประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (sustainable infrastructure) และเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (climate tech) ในประเทศหุ้นส่วน IPEF โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Catalysing and Scaling Climate Technology: Bridging the Gap between Innovators and Investors ร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ซึ่งได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา climate tech ในประเทศไทย และย้ำความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย และสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม climate tech

ในโอกาสนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอโครงการลงทุนด้าน sustainable infrastructure และบริษัทด้าน climate tech ตลอดจนพบปะกับนักลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจากสหรัฐฯ และประเทศที่สนใจ เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือและการระดมทุน โดยในภาพรวมมีข้อเสนอโครงการลงทุนด้าน sustainable infrastructure จากประเทศหุ้นส่วน IPEF รวมมูลค่าการลงทุนกว่า ๒.๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการที่พร้อมดำเนินการจำนวนทั้งหมด ๒๐ โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า ๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากประเทศไทย ๒ โครงการ ควบคู่ไปกับการจัดทำบัญชี Indo-Pacific Climate Tech 100 รวบรวมบริษัทด้าน climate tech ในประเทศหุ้นส่วน IPEF ที่มีศักยภาพ ๑๐๐ บริษัท โดยในส่วนของไทย มีภาคเอกชนติดอันดับจำนวนทั้งหมด ๕ บริษัท

ทั้งนี้ รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

### ๓.๒ การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไป

๓.๒.๑ แผนการดำเนินการในระยะต่อไปที่สำคัญมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) Pillar I ประเทศหุ้นส่วน IPEF จะสานต่อการเจรจาสร้างความตกลงต่อไป โดยมีแผนที่จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF สำหรับ Pillar I ผ่านระบบทางไกลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (๒) Pillar II ประเทศหุ้นส่วน IPEF อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงานสำหรับกลไกการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีแผนที่จะจัดการประชุมคณะมนตรีห่วงโซ่อุปทาน IPEF (IPEF Supply Chain Council) และเครือข่ายรับมือวิกฤตห่วงโซ่อุปทาน IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network) ผ่านระบบทางไกลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และ ที่กรุงวอชิงตัน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และ (๓) Pillar III-IV และความตกลง Overarching ประเทศหุ้นส่วน IPEF จะดำเนินกระบวนการภายในประเทศ

ที่จำเป็นเพื่อให้ความตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับในโอกาสแรก โดยมีแผนที่จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF ผ่านระบบทางไกลในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตามความคืบหน้า โดยเฉพาะการดำเนินโครงการความร่วมมือ Cooperative Work Program (CWP) ด้านพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ Pillar III และแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถ (Technical Assistance and Capacity Building: TACB) ด้านการต่อต้านการทุจริตและการจัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพภายใต้ Pillar IV

๓.๒.๒ ในส่วนของการดำเนินการภายในประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกับหน่วยงานหลักของเสาความร่วมมือ (Pillar Lead) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามความตกลงของแต่ละเสาความร่วมมือ ควบคู่ไปกับการติดตามข้อริเริ่มและโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดกับประเทศไทย พร้อมทั้งจะแสวงหาโอกาสส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อริเริ่มและโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ด้วย อาทิ ความร่วมมือด้านแร่สำคัญภายใต้กรอบ IPEF Critical Minerals Dialogue และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไซเบอร์และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ภายใต้กรอบ IPEF Tech Council

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เพิ่มเติมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทย ใน IPEF เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

นอกจากนี้ โดยที่ไทยได้ดำเนินการให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทำให้ความตกลงฯ ได้เริ่มมีผลผูกพันกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ด้านห่วงโซ่อุปทาน ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมและมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานในระยะต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องและพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ความตกลงฯ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า ๓๐ หน่วยงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

#### **๔. ประโยชน์และผลกระทบ**

๔.๑ การเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ IPEF ณ สิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงการร่วมลงนามความตกลงจำนวน ๓ ฉบับ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินความร่วมมือตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกกับประเทศหุ้นส่วน IPEF เพื่อยกระดับการดำเนินการทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในสาขาเป้าหมายสำคัญตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทนำของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและเศรษฐกิจโลกในบริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

๔.๒ การนำเสนอโครงการลงทุนของฝ่ายไทยในการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum เป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งเป็นช่องทางแสวงหาโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติชั้นนำ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

ได้แก่ ความแน่นอนด้านกฎระเบียบจากภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน การจัดหาพลังงานหมุนเวียน ราคาถูกอย่างเพียงพอ การเพิ่มความสามารถของสายส่งไฟฟ้าสีเขียว การเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาต การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวรูปแบบใหม่ ๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ การกำหนดราคาคาร์บอน การลดการอุดหนุน เชื้อเพลิงฟอสซิล และการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่จำเป็น โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนด้วย

**๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้**

ไม่มี

**๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ไม่มี

**๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง**

๗.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาสำหรับ IPEF และรับทราบพัฒนาการการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยและความร่วมมือภายใต้ IPEF เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบ IPEF

๗.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน

๗.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วย IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความตกลง IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยเศรษฐกิจที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความตกลง IPEF เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

**๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง**

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๘.๑ รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

๘.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ IPEF ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามความตกลงในแต่ละเสาความร่วมมือ (Pillar) และการดำเนินข้อริเริ่มและโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาริช เสงี่ยมพงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

กองอเมริกาเหนือ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๖๕ (ภาณุพงศ์ ๐๘ ๕๙๑๙ ๓๔๑๑)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ipefthailand@mfa.go.th